

Niềm vui ngày trở về

Sau quãng thời gian hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, bác sĩ, giảng viên, sinh viên Y Thái Bình trở về, mang theo niềm vui và sự tự hào vì đã góp một phần giúp Thành phố Hồ Chí Minh khống chế dịch bệnh, giảm số ca nhiễm mới và tử vong. Đặt chân về đến Thái Bình, các chiến sĩ áo trắng vỡ òa cảm xúc; họ tiếp tục cách ly y tế, sau đó trở về với công việc thường nhật.



Các bác sĩ, nhân viên y tế Thái Bình điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện nhiệm vụ từ trái tim

Gần 3 tháng tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 6 (Thành phố Hồ Chí Minh), bác sĩ Vũ Sơn Tùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trưởng đoàn cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 cùng các thành viên trong đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Không giấu được xúc động, bác sĩ Vũ Sơn Tùng chia sẻ: Ngày đi, cả đoàn nhận được sự quan tâm, gửi gắm niềm tin của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, bệnh viện và toàn thể nhân dân Thái Bình giúp chúng tôi thêm vững vàng, quyết tâm. Ngày về, chúng tôi tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành và của nhân dân, chúng tôi rất vui và tự hào. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhân dân Thái Bình đã luôn đồng hành, dõi theo và ủng hộ đoàn thời gian qua. Với mỗi thành viên trong đoàn, đây có lẽ là chuyến công tác đặc biệt, nhiều kỷ niệm và cảm xúc khó quên.

Bác sĩ Vũ Sơn Tùng nhớ lại: Thời gian đầu tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch, công việc của chúng tôi khá vất vả, áp lực bởi số lượng bệnh nhân đông, cơ sở vật chất bệnh viện đã chiến còn thiếu thốn... Vượt lên khó khăn, các thành viên trong đoàn luôn động viên nhau cố gắng, quyết tâm bằng tất cả sức lực của mình và phát huy truyền thống của những người con quê hương Thái Bình thực hiện tốt nhiệm vụ, góp sức cùng Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch với mong muốn người bệnh sớm được điều trị khỏi, giảm số ca tử vong. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi trở về và được đón tiếp trong sự chờ đợi, phấn khởi, chúng tôi vỡ òa cảm xúc động.

Chung cảm xúc với bác sĩ Vũ Sơn Tùng, giảng viên Hoàng Minh Nhữ, trưởng đoàn công tác số 1 của Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Khi về đến quê hương, cảm giác

yên bình thực sự trở lại. Trong thời gian ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của đoàn là lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc F0 trong khu cách ly, vận chuyển cấp cứu F0 và tham gia các tổ y tế cộng đồng. Với nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên, đây là nhiệm vụ chưa từng trải qua. Song bằng sức trẻ, nhiệt huyết, tất cả đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, được lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao.

Với hầu hết sinh viên, tham gia nhiệm vụ nơi tâm dịch là điều chưa từng trải qua. Dù phải đối mặt với áp lực, cường độ làm việc cao, chứng kiến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết nhưng các bạn trẻ không bỏ cuộc. Sinh viên Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Công việc của chúng em chủ yếu là lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Những bạn có kinh nghiệm làm sàng ca hơn thì được phân công vào khu cách ly thu dung, thu nhận F0 điều trị. Trong quá trình làm việc, liên tục có những ngày chúng em phải mặc quần áo bảo hộ từ 8 - 10 giờ trong khi thời tiết nóng bức. Nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi nhưng được sự động viên, chia sẻ của thầy cô, bạn bè, gia đình cũng như người dân địa phương, chúng em đã cố gắng hết mình, kiên trì đến giờ phút cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ.

Chứng kiến nỗi đau vì sự

HOÀNG LANH - ĐẶNG ANH



Các bác sĩ, nhân viên y tế Thái Bình chúc mừng bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện.

ra đi của các bệnh nhân nặng, cùng với các chiến sĩ nơi tâm dịch, các chiến sĩ áo trắng Thái Bình đã làm việc với tần suất cao, cố gắng đáp ứng đầy đủ công tác chuyên môn để cấp cứu, điều trị người bệnh. Những cống hiến của họ đã góp phần mang về sự sống cho nhiều người bệnh, giúp bao gia đình được sum họp giữa mong manh sự sống và cái chết.

Trải nghiệm thực tế, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm

Theo chia sẻ của những người trở về từ tâm dịch, họ đã trải qua nhiều cảm xúc. Từ ngỡ ngàng với hoàn cảnh mới, sốc trước sự tàn phá của dịch rồi dần làm quen với điều kiện làm việc vất vả... Qua mỗi ngày, mỗi người trở nên kiên cường hơn, càng quyết tâm chiến đấu giành giật sự sống cho bệnh nhân trước lưỡi hái của tử thần. Bác sĩ Nguyễn Duy Tân, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chia sẻ: Mỗi đêm trực là một trận chiến, các chiến thuật được áp dụng giúp chúng tôi có thêm trải nghiệm thực tế và tích lũy những kinh nghiệm quý báu mà chưa trường lớp nào đào tạo. Những bác sĩ trẻ như chúng tôi đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý từ cách thức chống dịch, cách tổ chức phân luồng, phân tầng điều trị bệnh nhân trong tình huống dịch lan rộng như ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng như bác sĩ Nguyễn Duy Tân, hành trang ngày trở về của nhiều cán bộ, bác sĩ, giảng viên, nhân viên y tế, sinh viên là những kinh nghiệm quý, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà họ đã được tận mắt chứng kiến, trải nghiệm và thực hiện. Rời xa tiếng monitor, máy thở và tiếng kêu rên của bệnh nhân, họ đã kết thúc một chuyến công tác đặc biệt. Những ngày vất vả và khập lại nhưng những suy nghĩ mới về cuộc sống, những bài học mới về nghề nghiệp mở ra. Như chia sẻ của những người từ tâm dịch trở về: Chuyển công tác không chỉ để lại nhiều kỷ niệm khó quên mà còn giúp mỗi người hiểu hơn về tình người, sự đoàn kết, lòng dũng cảm, tinh thần cống hiến vì cộng đồng và hơn hết là ý nghĩa thiêng liêng của nghề thầy thuốc.

Đã 30 năm công tác trong quân đội, lúc nào Thiếu tá Dương Thị Hồng Tươi, nhân viên được kiêm thủ kho quân y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cũng phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ. Kho luôn được chị sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, luân phiên đảo hạn kịp thời không để thuốc cận hạn, làm ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị, cấp phát thuốc đúng, đủ với thái độ tận tình, chu đáo. Chị cũng luôn tích cực cùng lực lượng quân y xuống các đồn biên phòng, hải đội và các địa phương khu vực biên giới biển làm công tác tuyên truyền, bảo đảm cấp phát hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh, phối hợp thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà gia đình chính sách.

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Dương Thị Hồng Tươi luôn là hội viên tích cực của Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp hội phát động. Chị chia sẻ: Đối với phụ nữ quân đội, để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "4 tốt" cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm, sáng tạo, không ngừng phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động ở đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Bám sát hướng dẫn của Ban Phụ nữ quân đội về công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã có nhiều cách làm hay, góp phần xây dựng phụ nữ quân đội đạt tiêu chí "4 tốt". Thiếu tá Nguyễn Thị Chi, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh cho biết: Với những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ quan, đơn vị, hội viên Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua: "Phụ nữ quân đội tích cực học tập, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Phụ nữ BĐBP đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng và phát triển, vì chủ quyền an ninh biên giới", thực hiện tiêu chí "4 tốt" của phụ nữ quân đội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ với BĐBP.

Để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã tổ chức làm 300 kính chắn giọt bắn cùng nhiều phần quà tặng các đơn vị BĐBP tỉnh, các trạm, chốt phòng,

Những bông hoa "4 tốt"

Hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh tuy công tác ở các lĩnh vực chuyên môn khác nhau song các nữ quân nhân đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều bông hoa "4 tốt" (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt), góp phần tô thắm thêm hình ảnh phụ nữ quân đội "giỏi việc nước, đảm việc nhà".



Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái xã Đông Lâm (Tiên Hải).

Hội đã giúp đỡ được 32 lượt hội viên với số tiền từ 3 - 5 triệu đồng/người. Hội còn phát động cán bộ, hội viên tham gia phong trào nuôi lợn đất với chủ đề "Tiết kiệm bản thân, để phần người khó". Hàng năm, Hội đã tiết kiệm được từ 3 - 4 triệu đồng để thăm hỏi, động viên thân nhân của quân nhân tại ngũ mắc bệnh hiểm nghèo. Hội viên phụ nữ BĐBP còn thường xuyên tham gia xây dựng các quỹ ủng hộ học sinh nghèo, "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đôn đáo tìm nhà", "Con nuôi đôn đáo tìm nhà", "Con nuôi đôn đáo tìm nhà" do Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng, tích cực tham gia ngày công, đóng góp ủng hộ người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thu hoạch lúa giúp dân, tặng quà ngư dân các xã biên giới biển, xây nhà nghĩa tình đồng đội, nhà đại đoàn kết...

Thực hiện phong trào "Bộ đội Biên phòng Thái Bình chung tay đồng lòng cùng toàn quân phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã tổ chức làm 300 kính chắn giọt bắn cùng nhiều phần quà tặng các đơn vị BĐBP tỉnh, các trạm, chốt phòng,

chống dịch tại địa bàn đơn vị đóng quân... Những hoạt động tình nghĩa ấy đã trở thành chất keo kết dính, động viên, khích lệ cán bộ, hội viên yên tâm, gắn bó, để cao trách nhiệm trong xây dựng gia đình, đơn vị và tổ chức hội.

Tại Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tá Nguyễn Thị Như Quỳnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, hội viên phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong từng thời điểm, Hội đã cụ thể hóa từng nội dung, chỉ tiêu thi đua với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả như mô hình "Ca trực kiểu mẫu, kíp trực an toàn", "Bữa cơm phụ nữ tự quản", "Buồng bệnh kiểu mẫu"... Triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia bảo

vệ môi trường. Cùng với các phong trào "Phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", mô hình "Hũ gạo tình thương"... Hội đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn với hơn 30 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Cử 5 lượt hội viên trực tiếp xuống khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 568 tiếp nhận, thăm khám cho công dân. Tổ chức may khẩu trang, tích cực phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho cơ quan, đơn vị.

Với nhiều hoạt động thiết thực, việc xây dựng hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh theo tiêu chí "4 tốt" đã và đang đi vào thực tiễn, tạo ra những cách làm hay, phong trào mới ở từng đơn vị, giúp hội viên phát huy tốt khả năng và trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TRINH CƯỜNG

Nữ bí thư chi bộ giỏi việc nước, đảm việc nhà

Luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, không ngại khó, ngại khổ, giỏi việc nước, đảm việc nhà... là nhận xét của người dân thôn Phúc Bồi, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) về Bí thư Chi bộ Vũ Thị Loan.



Mô hình nuôi chim bồ câu sinh sản cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình chị Vũ Thị Loan.

Năm 2004, chị Loan được nhân dân tin nhiệm bầu làm phó trưởng thôn. Trải qua 17 năm công tác, trong đó hơn 7 năm làm Bí thư Chi bộ, trong mỗi hoạt động của thôn, chị luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ có 35 đảng viên, nhiều đảng viên cao tuổi đời, tuổi đảng nên chị luôn tâm niệm việc tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ sẽ giúp

mọi công việc được triển khai hiệu quả. Phát huy tối đa tinh thần dân chủ trong lãnh đạo, điều hành, trước mỗi nhiệm vụ quan trọng của Chi bộ, của thôn trong mỗi hoạt động của thôn, chị luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ có 35 đảng viên, nhiều đảng viên cao tuổi đời, tuổi đảng nên chị luôn tâm niệm việc tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ sẽ giúp

hội đoàn thể nắm chắc tư tưởng, nguyện vọng, những khó khăn của đảng viên và nhân dân trong quá trình thực hiện để tìm cách tháo gỡ. Điển hình như trong xây dựng nông thôn mới, cùng với việc hỗ trợ xi măng của nhà nước, để hoàn thành các tuyến đường liên xã, nhân dân trong thôn đã tích cực vào cuộc, góp công, góp của, hiến đất mở rộng đường. Đời sống kinh tế của

nhân dân trong thôn từng bước được nâng cao; đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhiều năm liền Chi bộ thôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2020, thôn Phúc Bồi vinh dự là thôn duy nhất của huyện được UBND tỉnh tặng bằng khen thôn văn hóa nhiều năm liền.

Không chỉ phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, chị Vũ Thị Loan còn là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại, gia đình chị đang nuôi 200 đôi chim bồ câu sinh sản, 10 con lợn nái, lợn thịt, liên kết cùng một số đảng viên cấy 15 mẫu ruộng. Chị Loan tâm sự: Tôi luôn tự nhủ mình phải đi đầu trong mọi công việc, phải làm tốt, có hiệu quả thì nhân dân mới làm theo. "Miếng nôi tay làm", gia đình chị Loan là một trong những gia đình đi đầu trong tích tụ ruộng đất, áp dụng các giống lúa năng suất cao vào sản xuất. Chị Loan cũng xây dựng thành công mô hình nông nghiệp kết hợp chăn nuôi có giá trị kinh tế cao. Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị còn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế. Những gia đình có nhu cầu mở rộng chăn nuôi, tích tụ ruộng đất, chị Loan đều nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật, truyền đạt kinh nghiệm.

Chị Vũ Thị Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Hưng chia sẻ: Chị Loan là Bí thư Chi bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã luôn gương mẫu trong các hoạt động, phong trào của thôn nói riêng, công tác của xã nói chung, là điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình, được nhân dân tin yêu. Những đóng góp của chị góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

NGUYỄN CƯỜNG